

# Gợi ý lịch trình khám phá Phú Quốc độc, lạ chỉ từ 1,5 triệu đồng/người

17:04 22/02/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Bỏ túi ngay bí kíp khám phá trọn vẹn những trải nghiệm “chỉ Phú Quốc mới có” theo những cách mới lạ hơn, và rất “vừa túi tiền” với chi phí chỉ từ 1,5 triệu đồng/người.**



*Thị trấn Hoàng hôn - Sunset Town*

Phú Quốc là một trong những điểm đến được yêu thích nhất dịp đầu năm của cả nước. Thời điểm này, mỗi ngày có tới hàng chục ngàn du khách nườm nượp đổ về khám phá một trong những “điểm đến tốt nhất của thế giới năm 2024”. Bờ đảo ngọc không chỉ đang vào độ đẹp nhất trong năm, mà để “đi khắp” thành phố đảo xinh đẹp này còn có vô vàn lựa chọn với mức chi phí hợp lý chỉ từ 1,5 triệu đồng/người cho một tour du lịch tự túc 2 ngày 1 đêm hoặc qua các đại lý du lịch uy tín.

Giữa những dòng du khách đến từ bốn phương, máy bay vẫn là phương tiện di chuyển được yêu thích. Nhưng để ngắm biển trời “quê mình” theo một cách thật mới lạ với chi phí vừa túi, thời điểm gần đây, tàu hay phà cao tốc lại “nổi” rần rần trên các video review du lịch của các vị khách đến

từ miền Tây hay Đông Nam Bộ.



Với chi phí dao động từ 160.000 đồng đến 340.000 đồng/người/lượt tùy theo lộ trình hay hãng tàu lựa chọn, du khách sẽ có cơ hội được “đứng hình” trước đại dương mênh mông, được cảm nhận biển trời đẹp tựa thiên đường, “đạp gió, rẽ sóng” đến với những ngày khó quên ở đảo ngọc.

Đặt chân đến Phú Quốc sau gần 2 tiếng rưỡi, đón chờ du khách trong những ngày đi khắp thành phố đảo sẽ không chỉ là biển xanh, cát trắng, nắng vàng mà còn vô vàn những trải nghiệm không thể nào quên, một trong số đó là 30 phút đáng nhớ của hành trình “bay qua đại dương” trên cáp treo vượt biển dài nhất thế giới.





Khi cáp treo rời nhà ga với kiến trúc đậm chất La Mã, nhiều du khách sẽ phải thảng thốt, khi được ngắm nhìn bầu trời xanh cao vời vợi, non nước mây trời hòa quyện vào nhau; xa xa những đoàn thuyền đánh cá sặc sỡ sắc màu trong ánh nắng mặt trời đang neo mình sau đê dài căng buồm ra khơi.



Kết thúc chuyến du ngoạn kỳ thú trên cáp treo vượt đại dương, “thiên đường” Hòn Thơm đã sẵn sàng thết đãi du khách những tràng cười sảng khoái khi vui đùa cùng nước tại công viên Aquatopia. Hay team “hướng nội” và mê những phút nằm dài thư giãn bên biển sẽ có thể có trải nghiệm rất nghệ: “sống những ngày hè ươm nắng, dưới bóng dù lả lơi.”

Chia tay hòn Thơm, du khách trở lại thị trấn Hoàng Hôn với muôn vàn trải nghiệm hiếm có đang đón chờ. Chỉ với 500.000- 1.000.000 đồng/ một đêm, du khách đã có thể lưu trú tại các mini hotel như Le Bonheur Hotel, Roma hotel, Rose Hotel, Lily hotel hay Casepia trong thị trấn Hoàng Hôn.

Vào buổi chiều, khi mặt trời dần buông, chỉ chưa đầy 5 phút đi bộ từ khách sạn, du khách đã có thể đến với cầu Hôn để thưởng trọn hoàng hôn, một trong những điều tuyệt vời nhất mà thiên nhiên ban tặng đảo ngọc. Thời gian ngắm hoàng hôn lý tưởng nhất tại đây là từ 17:00 - 18:00, giá vé lên cầu thời điểm này là 50.000 đồng/lượt.





Giữa phút thả hồn phiêu cùng ánh chiều tà, du khách sẽ được đắm mình trong những giai điệu du dương của tiếng kèn saxophone, lắng lư cùng những điệu nhảy lãng mạn của show diễn điệu Valse hoàng hôn.

Bước những bước chậm rãi trên cầu, ngắm nhìn toàn cảnh thị trấn Hoàng Hôn dưới ráng chiều hay mặt trời dần “rơi” xuống đại dương bao la, ánh sáng phản chiếu nhuộm đỏ, nhuộm tím khắp mặt biển sẽ là ký ức vô cùng đáng nhớ.



### *Cầu Hôn đẹp huyền ảo dưới hoàng hôn*

Buổi tối, du khách có thể thưởng thức hải sản tươi ngon ở một quán ăn địa phương tại Thị trấn Hoàng Hôn hoặc khu vực An Thới với chi phí khoảng 200.000 đồng/người.

Sau bữa tối, đón chờ du khách tại khu vực bãi biển thị trấn Hoàng Hôn sẽ là show diễn đặc biệt lan tỏa tinh hoa di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam, Rối Việt với 2 khung giờ 18h00 và 21h45, được trình diễn bởi các nghệ sĩ tài năng của Nhà hát Múa Rối Việt Nam. Với thời lượng 30 phút, chương trình nghệ thuật “tinh hoa” này sẽ dẫn dắt người xem qua 8 tiết mục tái hiện dòng chảy bất tận của văn hóa Việt.





Một lựa chọn cũng được ưa chuộng gần đây là show diễn "Nụ hôn của biển cả", đây là show diễn đa trải nghiệm, kết hợp giữa công nghệ trình diễn ấn tượng của nước, lửa, lazer, ánh sáng, âm nhạc... và nghệ thuật sân khấu đỉnh cao từ 60 nghệ sĩ quốc tế. Đặc biệt, cuối mỗi show, du khách sẽ còn được chiêu đãi những màn pháo hoa bùng nổ, rực rỡ giữa biển trời.



Để giải đáp cho câu hỏi “Đêm nay đi đâu chơi?” tại Phú Quốc thì có lẽ chợ đêm bên biển vui phết là đáp án không thể hợp lý hơn.

Khu chợ ôm trọn cung đường biển đẹp bậc nhất An Thới này quy tụ đến hơn 40 gian hàng đa dạng từ ẩm thực, lưu niệm đến vẽ tranh, giải trí... Bỏ túi 100.000 - 150.000 đồng/người là bạn đã có thể thỏa sức “lăn” khắp vui phết từ 16h00 - 24h00 hằng ngày.





Bạn còn có thể tự tay trải nghiệm làm món ăn dưới sự hướng dẫn của các đầu bếp, được ký họa những bức tranh “để đời”, ngắm pháo hoa từ show diễn Kiss of the sea hay hòa mình vào không khí vui nhộn của những show diễn đường phố như nhạc kịch loảng xoảng show.

Tới buổi sáng ngày hôm sau, du khách có thể thư thái nhâm nhi ly cafe đón ngày mới bên góc ban công với tầm nhìn hướng thẳng ra biển tại những tiệm cafe trong thị trấn.

Lang thang trên từng con đường, góc phố, quảng trường, đài phun nước King of the Sun; rồi len mình qua những con dốc thoải thoải uốn lượn, với kiến trúc châu Âu đan xen sắc màu văn hóa phương Đông, “chiến lợi phẩm” thu về của du khách sẽ là hàng ngàn bức hình sống ảo “lạc giữa trời Ý” không góc chết.





Để tận hưởng “bữa trưa” theo cách khó quên nhất, du khách có thể lái xe hoặc bắt xe đến với Bãi Kem, một trong 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh. Sau 10 phút di chuyển, bức tranh biển trời đảo ngọc đã được thiên nhiên sửa soạn tươm tất đủ sức khiến không ít du khách... chết lặng.





Ngồi bên bãi biển cát trắng, gió thổi mát lịm và ngắm đại dương lam ngọc trong vắt dưới nắng vàng, thưởng thức một trái dừa cùng món ăn địa phương dân dã. Đây nhất định sẽ là trải nghiệm được gợi ý nhiều nhất sau chuyến đi.

Khép lại hành trình khám phá đảo ngọc với mức chi phí vô cùng “vừa túi tiền”, “khó quên” sẽ là từ khóa được phần đa du khách nhắc đến. Nhưng chắc chắn với những sản phẩm du lịch mới liên tiếp được bổ sung, đặc biệt là tại thị trấn Hoàng Hôn mỗi lần đến với đảo ngọc, sự khó quên đó sẽ còn được nâng cấp thêm nhiều lần.

**Hà Lê**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/goi-y-lich-trinh-kham-pha-phu-quoc-docla-chi-tu-15-trieu-dongngoi>